

Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Vimenco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 6681 2908/ +84 9120499948

ĐƠN XIN GIA NHẬP MẠNG LƯỚI HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU VIỆT NAM

Ngày 25, tháng 6, năm 2015

Ngài Banki-moon
Tổng Thư ký
Liên Hợp Quốc
New York, NY10017
Hoa Kỳ

Thưa Ngài Tổng Thư ký,

Tôi xin xác nhận rằng Công ty Cổ phần Công nông nghiệp sạch Việt Nam ủng hộ 10 Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu về Quyền con người, Lao động, Môi trường và Chống tham nhũng. Chúng tôi viết thư này nhằm bày tỏ ý định thực hiện các nguyên tắc này. Chúng tôi cam kết đưa Hiệp ước Toàn cầu và các nguyên tắc vào các hoạt động chiến lược, văn hóa và hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đồng thời tham gia vào các dự án hợp tác thúc đẩy các mục tiêu phát triển có phạm vi rộng hơn của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Công ty Cổ phần Công nông nghiệp sạch Việt Nam sẽ đưa ra tuyên bố rõ ràng về cam kết này với các bên liên quan và thông báo một cách công khai rộng rãi.

Chúng tôi nhận thấy rằng một yêu cầu quan trọng khi tham gia Hiệp ước Toàn cầu là việc gửi Báo cáo Tiến độ (COP) hàng năm, mô tả những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thực hiện 10 Nguyên tắc này. Chúng tôi ủng hộ trách nhiệm giải trình công khai và tính minh bạch, và do đó cam kết Báo cáo tiến độ trong vòng một năm kể từ khi tham gia Hiệp ước Toàn cầu, và thực hiện báo cáo hàng năm sau đó theo chính sách COP của Hiệp Ước Toàn Cầu. Báo cáo này bao gồm:

- Một bản tuyên bố có chữ ký của giám đốc điều hành, thể hiện việc tiếp tục ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu và gia hạn cam kết thực hiện sáng kiến và các nguyên tắc của sáng kiến. Tuyên bố này độc lập với lá thư đầu tiên về cam kết tham gia Hiệp ước Toàn cầu của chúng tôi.
- Một bản mô tả các hành động thực tế (tức là công bố bất kỳ chính sách, thủ tục, hoạt động nào có liên quan) mà công ty đã triển khai (hoặc có kế hoạch triển khai) để thực hiện các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu về từng nội dung trong số 4 lĩnh vực (Quyền con người, Lao động, Môi trường, Chống tham nhũng).
- Một bản đánh giá kết quả (tức là, mức độ đạt được các mục tiêu/chỉ số hoạt động, hoặc các đánh giá kết quả định tính hoặc định lượng khác).

Trân trọng,

Ký tên



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Tuyết